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Þskj. 244  �  241. mál.

Fyrirspurn
til landbúnaðarráðherra um námsframboð í loðdýrarækt.

Frá Magnúsi Þór Hafsteinssyni.

1. Hvaða námsframboð er í loðdýrarækt í landbúnaðarháskólunum?
2. Stendur til að auka möguleika á slíkri menntun?


